

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรม เปลี่ยนสังคมชนบทเป็นชุมชนเมือง เน้นความเจริญทางวัตถุมากกว่าทางจิตใจทำให้ความปรารถนาในการดำรงชีวิตอยากกินดีอยู่ดีในสังคมมีมากขึ้นจึงเกิดการแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิตโดยมิได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม กระทั่งทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงไปด้วยการกระทำของมนุษย์จากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตของชุมชนเองที่ขาดจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Big cleaning day : คีนคลองสวย น้ำใส ให้คลองสำโรง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักและหวงแหนธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

- 1.1 ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและเยาวชน
- 1.2 ยกกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านที่พักอาศัยในชุมชนเก่าแก่วังและละแวกใกล้เคียงบริเวณคลองสำโรง ตลอดจนเยาวชนที่สนใจจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

วันเวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2548 เวลา 8.30-12.30 น. ณ คลองสำโรงบริเวณชุมชนเก่าเส็ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- เกิดเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผลการจัดกิจกรรม

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองสำโรง” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 59 ราย

- **สรุปกิจกรรม Big Cleaning Day**

การดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ได้แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ การดำเนินการช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดงานกิจกรรม “Big cleaning day : คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองสำโรง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ โดยได้รับเกียรติจาก นายนราเดช คำพับ (ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ นายอนุคุณ สุธาพันธ์ (ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ) และ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว (ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) เป็นประธานเปิดงานและมอบเรือแก่ชุมชนเก่าเส็ง และการดำเนินการช่วงสายเป็นกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะในคลองสำโรง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวชุมชนเก่าเส็งและชุมชนใกล้เคียง



ผลการเก็บขยะในคลองสำโรงในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2548 เก็บได้ประมาณ 1 คันรถ คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 60 ตัน

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม
“Big cleaning day : คีนคลองสวย น้ำใส ให้คลองสำโรง”



พิธีมอบเรือแก่ชุมชนเก่าเส้ง



กิจกรรมการเก็บขยะในคลองสำโรง



ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรม

หลังดำเนินการจัดกิจกรรม